
 

 
ประกาศสรุปผลการรับฟังความคิดเห็น 

(ร่าง) ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ือง การจัดการส่ิงปฏิกูลหรือวัสดุท่ีไม่ใช้แล้ว (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. .... 

๑. หลักการ  
กรมโรงงานอุตสาหกรรมได้ออกประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม. เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุ    

ท ี ่ ไม ่ ใช ้แล ้ว  พ .ศ .  ๒๕๖๖  โดยประกาศลงในราชก ิจจาน ุ เบกษา  เล ่ม  140 ตอนพ ิ เศษ 126 ง                       
วันท่ี ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖ หน้า 24 – 31 และจะมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖    
เป็นต้นไป เว้นแต่ความในข้อ 13 และข้อ 22 ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป เนื่องจากการรายงานข้อมูลตามข้อ 13 นั้น จำเป็นจะต้องอาศัยระยะเวลาให้ผู้ประกอบกิจการ
โรงงานได้เตรียมความพร้อมและจัดเตรียมข้อมูลที่จำเป็นและเป็นประโยชน์ในการรายงาน เพ่ือกระทรวง
อุตสาหกรรมจะได้นำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้ในการวิเคราะห์ สังเคราะห์ในหลากหลายมิติ เช่น การประเมิน
ปริมาณกากอุตสาหกรรมต่อหน่วยผลิตภัณฑ์ เพื ่อวางแผนการจัดการกากอุตสาหกรรมให้เกิดประโยชน์      
อย่างครบวงจร และมีศักยภาพสูงสุดต่อภาคอุตสาหกรรม ได้แก่ การเพิ่มหรือการจำกัดจำนวนเตาเผาขยะ
อุตสาหกรรม หลุมฝังกลบขยะอุตสาหกรรม หรือหาวิธีการที่เหมาะสมและเป็นการเพิ่มมูลค่าสูงสุดให้กับ      
กากอุตสาหกรรมนั้น ๆ (Waste Valorization) เป็นการสมควรที่จะปรับปรุงประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม 
เร่ือง การจัดการส่ิงปฏิกูลหรือวัสดุท่ีไม่ใช้แล้ว พ.ศ. 2566 

๒. วิธีการรับฟังความคิดเห็น และกลุ่มเป้าหมายในการรับฟังความคิดเห็น 
 กรมโรงงานอุตสาหกรรม ได้ดำเนินการจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็น ๒ ช่องทาง ประกอบด้วย     

เว ็บไซต์กรมโรงงานอ ุตสาหกรรม  (www.diw.go.th)  ระบบกลางทางกฎหมาย  (www.law.go.th)  
ของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ร่วมกับสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ระหว่างวันท่ี 
28 มิถุนายน – 13 กรกฎาคม ๒๕๖๖ จากผู้มีส่วนได้เสีย เช่น ผู้ประกอบกิจการโรงงาน หน่วยงานของรัฐและ
เอกชน และประชาชนท่ัวไป เพ่ือให้ได้รับทราบและร่วมให้ความคิดเห็นต่อร่างประกาศฉบับดังกล่าว 

๓. สรุปผลรับฟังความคิดเห็น 
เมื ่อสิ ้นสุดการรับฟังความคิดเห็นมีจำนวนผู ้แสดงความคิดเห็นต่อ (ร่าง) ประกาศกระทรวง

อุตสาหกรรม เร่ือง การจัดการส่ิงปฏิกูลหรือวัสดุท่ีไม่ใช้แล้ว (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. ....  ดังน้ี 
๓.๑ ผลการรับฟังความคิดเห็นผ่านเว็บไซต์กรมโรงงานอุตสาหกรรม (www.diw.go.th) 

จำนวนท่ีตอบ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย ผู้เย่ียมชม 

105 87 18 423 

3.2 ผลการรับฟังความคิดเห็นผ่านระบบกลางทางกฎหมาย (www.law.go.th) 

จำนวนท่ีตอบ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย ผู้เย่ียมชม 

- 3 0 53 

๔. สรุปประเด็นความคิดเห็น 

หลังจากเสร็จสิ้นการรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การจัดการ 
ส่ิงปฏิกูลหรือวัสดุท่ีไม่ใช้แล้ว (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. .... มีผลการแสดงความคิดเห็นและคำช้ีแจงเหตุผล สรุปได้ดังน้ี 



 

 

ลำดับ
ท่ี 

หน่วยงาน ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ 
คำช้ีแจงเหตุผลรายประเด็น 

ของผู้เสนอร่าง 

๑ สถาบันการศึกษา เห็นด้วย เห็นด้วยกับร่างประกาศกระทรวง
อุตสาหกรรมเน่ืองจากต้องมีการ
ปรับปรุงให้ดีย่ิงข้ึน เพ่ือยกระดับ
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม
ให้มีความทันสมัยและมีการ
เปล่ียนแปลงอยู่เสมอโดยสามารถ
ร่างประกาศกระทรวงเพ่ิมข้ึน 
หากเห็นสมควรและสามารถเพ่ิม
เน้ือหาท่ีมีความสำคัญและ
ประโยชน์สูงสุดตามความ
เหมาะสม อีกท้ังยังสามารถ
ยกเลิกหัวข้อหรือเน้ือหาท่ีขัดแย้ง
กับรัฐธรรมนูญและมีผลกระทบ
ต่อโรงงานและส่ิงแวดล้อม 

รับทราบประเด็นข้อเสนอแนะ 

๒ ประชาชน เห็นด้วย ในการรายงานผลการดำเนินการ
โดยแบบ และวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ของโรงงานท่ีต้อง
รายงานข้อมูลกลางของ
กระทรวงอุตสาหกรรม  
ควรรายงานผลเป็นไตรมาส 
ซ่ึงอาจจะสะดวกต่อการ
ตรวจสอบในแต่ละโรงงาน 

การกำหนดรอบความถ่ีในการรายงาน
ข้อมูล เพ่ือให้การกำกับดูแลเป็นไป
อย่างทันท่วงที 

๓ สถาบันการศึกษา เห็นด้วย เห็นด้วยกับการร่างประกาศ
กระทรวงอุตสาหกรรมเน่ืองจาก
ต้องมีการปรับปรุงให้ดีข้ึนเพ่ือ
ยกระดับประกาศกระทรวง
อุตสาหกรรมให้มีความทันสมัย
และมีการเปล่ียนแปลงอยู่เสมอ
โดยสามารถร่างประกาศ
กระทรวงเพ่ิมข้ึนหากเห็นสมควร
และสามารถเพ่ิมเน้ือหาท่ีมี
ความสำคัญและเป็นประโยชน์
สูงสุดตามความเหมาะสม 

รับทราบประเด็นข้อเสนอแนะ 

๔ ประชาชน เห็นด้วย ขยายความของ
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
ท่ีไม่ใช้แล้ว เพ่ือลดการรายงาน 
ท่ีผิดพลาด 

ในร่างประกาศฉบับน้ีไม่มีกล่าวถึง
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมท่ีไม่ใช้แล้ว 
อย่างไรก็ตาม ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ท่ีไม่ใช้แล้ว ตามหลักวิชาการหมายถึง 
ผลิตภัณฑ์ท่ีไม่สามารถจำหน่ายได้และ



 

 

ลำดับ
ท่ี 

หน่วยงาน ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ 
คำช้ีแจงเหตุผลรายประเด็น 

ของผู้เสนอร่าง 

ไม่สามารถใช้ได้ตามวัตถุประสงค์ของ
การผลิต เช่น ผลิตภัณฑ์ไม่ได้คุณภาพ 
ผลิตภัณฑ์ท่ีหมดอายุ เป็นต้น 

๕ ประชาชน เห็นด้วย คิดว่า ประกาศกระทรวง
อุตสาหกรรมน้ีมีความสำคัญ 
เพราะเป็นเร่ืองของการจัดการ
ส่ิงปฏิกูลในโรงงาน ซ่ึงถ้ามีการ
บังคับใช้เป็นกฎหมายก็จะ 
สามารถลดขยะลงได้อีก 

รับทราบประเด็นข้อเสนอแนะ 

๖ ประชาชน เห็นด้วย เห็นว่าประกาศน้ีถือเป็นส่ิงท่ีดี  รับทราบประเด็นข้อเสนอแนะ 

7. สถาบันการศึกษา เห็นด้วย เห็นด้วยเพราะการจัดการมีการ
กำจัดวัสดุท่ีไม่จำเป็นตาม
กระบวนการตามกฎหมายและ
ข้อ 22 ได้ถูกวิธีและเป็น
ประโยชน์อย่างมาก 

รับทราบประเด็นข้อเสนอแนะ 

8 เอกชน ไม่เห็น
ด้วย 

เน่ืองจากมีการขอข้อมูลมากเกิน
ความจำเป็น ในรายงานมี
รายละเอียดมากเกินไป  
ซ่ึงไม่สอดคล้องกับการแจ้ง 
ส่ิงปฏิกูลฯ 

การรายงานในส่วนท่ีเพ่ิมเติมจากเร่ือง
กากอุตสาหกรรมน้ัน เป็นการรายงาน
ตามกฎกระทรวง พ.ศ. ... กำหนดให้
โรงงานลำดับท่ี 1 – 90 รายงาน
สถานะการผลิต/ปัจจัยการผลิตของ
โรงงานอยู่แล้ว ซ่ึงปัจจุบันจะได้มีการ
แก้ไขกฎกระทรวงดังกล่าวกำหนดให้
โรงงานทุกลำดับรายงานผ่านระบบ
การรายงานข้อมูลกลางของกระทรวง
อุตสาหกรรม (i-Industry) รวมท้ัง
ปรับปรุงรายละเอียดและจำนวนข้อมูล
ให้เหมาะสมเพ่ือไม่ให้เกิดภาระกับ
ผู้ประกอบการมากเกินควรในการ
กรอกข้อมูลลงในแบบรายงาน 
(iSingleForm) ซ่ึงจะเป็นประโยชน์
อย่างย่ิงในการนำไปใช้วิเคราะห์ 
สังเคราะห์ข้อมูลต่างๆ ในหลากหลาย
มิติ เช่น การประเมินกากอุตสาหกรรม
ต่อหน่วยผลิตภัณฑ์ เพ่ือวางแผนการ
จัดการกากอุตสาหกรรมให้เกิด
ประโยชน์และมีศักยภาพสูงสุด 



 

 

ลำดับ
ท่ี 

หน่วยงาน ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ 
คำช้ีแจงเหตุผลรายประเด็น 

ของผู้เสนอร่าง 

9 สถาบันการศึกษา เห็นด้วย เห็นด้วย กับร่างประกาศ
กระทรวงอุตสาหกรรม 
เน่ืองจากต้องมีการปรับปรุง  
ให้ดีย่ิงข้ึน เพ่ือยกระดับประกาศ
กระทรวงอุตสาหกรรมให้มี 
ความทันสมัยและมีการ
เปล่ียนแปลงอยู่เสมอโดย
สามารถร่างประกาศกระทรวง
เพ่ิมข้ึน หากเห็นสมควรและ
สามารถเพ่ิมเน้ือหาท่ีมี
ความสำคัญและเป็นประโยชน์
สูงสุดตามความเหมาะสม อีกท้ัง
ยังสามารถยกเลิกหัวข้อหรือ
เน้ือหาท่ีขัดแย้งกับรัฐธรรมนูญ
และมีผลกระทบต่อโรงงานและ
ส่ิงแวดล้อม 

รับทราบประเด็นข้อเสนอแนะ 

10 เอกชน เห็นด้วย อยากให้ปรับปรุงระบบรายงาน
iSingleForm ให้มีศักยภาพมาก
พอรองรับผู้ประกอบการ 

ในช่วงแรกก่อนการขยายเวลา
กระทรวงอุตสาหกรรม ประสบปัญหา
ในการเช่ือมโยงข้อมูลจากภายนอก
กระทรวงฯ รวมท้ังปริมาณข้อมูลท่ีเข้า
ผ่านระบบการรายงานข้อมูลกลางของ
กระทรวงอุตสาหกรรม (i-Industry) 
ท้ังน้ี จะได้นำประเด็นดังกล่าวไป
พิจารณาปรับปรุงต่อไป 

11 เอกชน เห็นด้วย ควรปรับปรุงระบบต่างๆให้
รองรับกับผู้ท่ีต้องลงทะเบียนให้
ดีกว่าน้ีและระบบเดิมของกรม
อุตสาหกรรมโรงงานก็มีปัญหา
ในการเข้าใช้ตลอด จึงควร
ปรับปรุงอย่างเร่งด่วนครับ 

รับทราบปัญหา และจะเร่งดำเนินการ
นำประเด็นดังกล่าวไปพิจารณา
ปรับปรุงต่อไป 

12 เอกชน เห็นด้วย ขอแสดงความคิดเห็นในประเด็น
รายงานประจำปี ตามข้อ 3 ของ
ร่างกฎหมายฯ หากย้อนไปอ่าน
กฎหมายปี 48 ระบุชัดเจนว่า
รายงานประจำปีเป็นแบบ สก.3 
ซ่ึงตามแบบจะมีรายละเอียดของ
วัสดุท่ีไม่ใช้แล้ว กำจัดแล้ว แต่
จากกฎหมายปี 66 เม่ืออ่าน

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ปี 2566 
กำหนดการแจ้งและรายงานเก่ียวกับ
การจัดการส่ิงปฏิกูลหรือวัสดุท่ีไม่ใช้
แล้วไว้ครบถ้วนแล้วเช่นเดียวกับ
รายงานประจำปี สก.3 ตามประกาศปี 
2548 ดังน้ี 



 

 

ลำดับ
ท่ี 

หน่วยงาน ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ 
คำช้ีแจงเหตุผลรายประเด็น 

ของผู้เสนอร่าง 

แล้วสามารถตีความได้ว่า ให้
รายงานเฉพาะวัสดุท่ีไม่ใช้แล้ว
หรือส่ิงปฏิกูลเฉพาะท่ียังไม่มีการ
จัดการ คือให้รายงานจำนวน 
waste ท่ีวางรวบรวมไว้ และ 
waste ท่ีจัดการภายในร้ัว
โรงงานเท่าน้ัน ซ่ึงอ่านแล้ว
ตีความได้ว่า waste ท่ีส่งกำจัด
ไปไม่ต้องรายงาน (ไม่แน่ใจว่า
ผมเข้าใจถูกต้องหรือไม่) อย่างไร
ก็ตามอยากให้ กระทรวงฯ และ
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องพิจารณา
ข้อความท่ีระบุในข้อ 3 ให้มี
ความชัดเจนมากข้ึน  

1) การแจ้งรายละเอียดแสดงการ
จัดการ (การแจ้งการขนส่งนำออกไป
จัดการนอกโรงงาน) ตามข้อ 10 
2) รายงานในรอบปีท่ีผ่านมา ตามข้อ 
13 ประกอบด้วยการรายงาน 
    2.1) การจัดเก็บส่ิงปฏิกูลหรือวัสดุ
ท่ีไม่ใช้แล้วท่ียังไม่มีการจัดการ และ 
    2.2) การจัดการส่ิงปฏิกูลหรือวัสดุ
ท่ีไม่ใช้แล้วภายในบริเวณโรงงาน 
ในการรายงานข้อมูลประจำปีผ่าน
ระบบ iSingleForm ระบบจะ
เช่ือมโยงข้อมูลในส่วนของการแจ้ง
รายละเอียดแสดงการจัดการอัตโนมัติ 
ผู้ก่อกำเนิดจึงรายงานเพียงแค่ปริมาณ
ท่ีจัดเก็บโดยไม่มีการจัดการกับการ
จัดการส่ิงปฏิกูลหรือวัสดุท่ีไม่ใช้แล้ว
ภายในบริเวณโรงงาน 

13 เอกชน เห็นด้วย เห็นด้วยท่ีให้ทำเป็นระบบ
ออนไลน์ แต่ควรให้ความรู้
ผู้ประกอบการก่อน และควรมี
ระยะเวลาในการดำเนินการ 
เพราะบางโรงงานยยังไม่รับ
จดหมายหรือประกาศเลย  
บางโรงงานได้รับวันสุดท้ายของ
ประกาศ ถามไม่ได้รับรู้จาก
เพ่ือนโรงงานอ่ืนก็ไม่รับรู้
ประกาศน้ีเลย ควรทำระบบให้
รองรับการใช้งานของ
ผู้ประกอบการท่ีมีจำนวนมาก
และอาจมีการเข้าใช้งานพร้อมๆ
กัน และควรทำให้ระบบใช้งาน
ง่าย ไม่ยุ่งยากซับซ้อนเข้าใจยาก 
หลายโรงงานเลขทะเบียน
โรงงานยังไม่ข้ึนในระบบก็ไม่
สามารถกรอกข้อมูลได้ หรือ 
การกรอกข้อมูลน้ันในผลิตภัณฑ์
หลายอย่างยังไม่มีข้ึนในระบบ
กรมโรงงานเลย 

รับทราบปัญหา และจะเร่งดำเนินการ
นำประเด็นดังกล่าวไปพิจารณา
ปรับปรุงต่อไป นอกจากน้ียังมีการ
อบรมผ่านระบบออนไลน์และมีการ
บันทึกวีดีโอเพ่ือให้ผู้ประกอบการ
สามารถรับชมย้อนหลังผ่านช่องทาง
ต่างๆ เช่น youtube, facebook  
ได้อีกด้วย  
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15 ประชาชน เห็นด้วย อยากให้มีกลุ่มท่ีสามารถเข้าไป
สอบถาม กรณีบันทึกผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ได้ชัดเจนกว่าน้ี 
เพราะท่ีฟังบรรยายกับบันทึก
จริงไม่เหมือนกันค่ะ 

หากประสบปัญหาด้านการลงข้อมูล
หรือด้านอ่ืนๆ สามารถติดต่อสอบถาม
เจ้าหน้าท่ีได้โดยตรงท่ีกรมโรงงาน
อุตสาหกรรม หรือผ่านช่องทางการ
ส่ือสารอ่ืน ๆ  

16 ประชาชน เห็นด้วย อยากเพ่ิมเติมให้เข้าเลือก 
ในระบบได้เลยว่าทำข้อมูล 
อันไหน ไม่ใช่เลือกเลขโรงงาน
แล้วบังคับเข้ากรอก รง.8  
อย่างเดียว 

การรายงานข้อมูลวัตถุดิบ ผลิตภัณฑ์ 
และอ่ืน ๆ จะเป็นประโยชน์อย่างย่ิง 
ในการนำไปใช้วิเคราะห์ สังเคราะห์
ข้อมูลต่างๆ ในหลากหลายมิติ เช่น  
การประเมินกากอุตสาหกรรมต่อหน่วย
ผลิตภัณฑ์ เพ่ือวางแผนการจัดการ 
กากอุตสาหกรรมให้เกิดประโยชน์และ
มีศักยภาพสูงสุด  

17 เอกชน ไม่เห็น
ด้วย 

1. เสียเวลา ทำงานซ้ำซ้อน  
ทุกคร้ังท่ีมีการขนต้องทำ
รายงานอยู่แล้ว ทำไม่ไม่ให้
ระบบเก็บข้อมูลอัตโนมัติ มาเพ่ิม
ภาระให้ผู้ประกอบการแทนท่ีจะ
เอาเวลาไปทำมาหากิน ต้องมา
กังวลว่าลืมส่งรายงาน  
2.ระบบเว็บท่ีให้ทำ ไม่มีความ
พร้อม ระบบห่วยมากแต่มา
บังคับผู้ประกอบการกรอก
ภายใน 30 มิถุนายน ไม่ง้ัน 
โดนปรับ เข้าแล้วเด้ง ค้าง 
หน้าจอเข้าไปไม่เหมือนในคู่มือ 
ยังหาท่ีกรอก สก.3 ไม่เจอเลย 
แถมยังเอาข้อมูลบ้าบอเยอะแยะ  
อยากได้ตัวเลขทำไมไม่ไปหาจาก
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง เอาค่าน้ำ
ค่าไฟ สต๊อกสินค้าวัตถุดิบ 
คงคลังทุกเดือน ข้อมูลคนงาน 
เสียเวลาเสียคนมาน่ังทำข้อมูล
กรอก  ยังต้องปิดทำส่ง
สรรพากร ประกันสังคมอีก 
ขอร้อง อย่ามาเพ่ิมภาระ
ผู้ประกอบการ โดยเฉพาะขนาด
กลางและเล็ก ไม่ได้มีจ้างคน

1) ระบบจะเช่ือมโยงข้อมูลในส่วนของ
การแจ้งรายละเอียดแสดงการจัดการ
อัตโนมัติในส่วนการแจ้งขนส่ง                     
ผู้ก่อกำเนิดจึงรายงานเพียงแค่ปริมาณ
ท่ีจัดเก็บโดยไม่มีการจัดการกับการ
จัดการส่ิงปฏิกูลหรือวัสดุท่ีไม่ใช้แล้ว
ภายในบริเวณโรงงาน ซ่ึงการรายงาน
การกักเก็บโดยไม่มีการจัดการ และ
การรายงานการจัดการเองภายใน
บริเวณโรงงานผ่านระบบ 
iSingleForm หากเทียบกับการ
ดำเนินการตามประกาศ อก. เร่ืองการ
กำจัดส่ิงปฏิกูลหรือวัสดุท่ีไม่ใช้แล้ว 
พ.ศ. 2548 ไม่ได้เป็นการเพ่ิมภาระ
ให้กับผู้ประกอบการแต่อย่างใด 
กลับกันยังเป็นการลดภาระท่ีจะต้องขอ
อนุญาต ขอความเห็นชอบ และ
รายงาน สก.5  
2) การรายงานประจำปีของ 
ผู้ก่อกำเนิดตามแบบ สก.3  
ถูกปรับเปล่ียนเป็นการรายงาน
ประจำปีผ่านระบบ iSingleForm  
จึงไม่สามารถรายงานตามแบบ สก.3 
เดิมได้ อีกท้ังการรายงานข้อมูลวัตถุดิบ 
ผลิตภัณฑ์ และอ่ืน ๆ จะเป็นประโยชน์
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เยอะแยะมาน่ังทำ คนหน่ึงทำ
หลายอย่างอยู่แล้ว 

อย่างย่ิงในการนำไปใช้วิเคราะห์ 
สังเคราะห์ข้อมูลต่างๆ ในหลากหลาย
มิติ เช่น การประเมินกากอุตสาหกรรม
ต่อหน่วยผลิตภัณฑ์ เพ่ือวางแผนการ
จัดการกากอุตสาหกรรมให้เกิด
ประโยชน์และมีศักยภาพสูงสุด 

18 สถาน
ประกอบการ 

เห็นด้วย อยากร่างกฎหมายครอบคลุม 
ไปถึงการรายงานเก่ียวกับ 
วัสดุและส่ิงปฏิกูลเบ้ืองต้น 
ท่ีนำไปท้ิงและให้มีการ
ตรวจสอบวัสดุท่ีสามารถ 
นำกลับมาใช้ใหม่ได้โดยไม่เป็น
ผลกระทบกับส่ิงแวดล้อม 

กากอุตสาหกรรมสามารถนำไปใช้
ประโยชน์ได้หลากหลายแนวทาง 
ตามหลักวิชาการ โดยสามารถ
พิจารณาแนวทางการจัดการตาม
หลักเกณฑ์ในการพิจารณาอนุญาตนำ
ส่ิงปฏิกูลหรือวัสดุท่ีไม่ใช้แล้วออกนอก
บริเวณโรงงานของกรมโรงงาน
อุตสาหกรรม  

 สถาบันการศึกษา เห็นด้วย ตามความคิดเพ่ิมเติมของผมคือ
อยากให้มีการร่างท่ีครอบคลุม 
ไปถึงการนำวัสดุท่ีไม่ใช้แล้ว
นำมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
และรายงานเก่ียวกับวัสดุและ 
ส่ิงปฏิกูลเบ้ืองต้นท่ีจะนำไป
กำจัด 

กากอุตสาหกรรมสามารถนำไปใช้
ประโยชน์ได้หลากหลายแนวทาง  
ตามหลักวิชาการ โดยสามารถ
พิจารณาแนวทางการจัดการ 
ตามหลักเกณฑ์ในการพิจารณาอนุญาต
นำส่ิงปฏิกูลหรือวัสดุท่ีไม่ใช้แล้ว 
ออกนอกบริเวณโรงงานของ 
กรมโรงงานอุตสาหกรรม  

 เอกชน ไม่เห็น
ด้วย 

ไม่เห็นด้วยกับการใช้เลขบัตร
ประชาชนในการเข้าระบบ 
เน่ืองจากมีคนท่ีต้องมากรอก
ข้อมูลหลายคน กรณีท่ีคน
ลาออกต้องให้บุคคลน้ันมากด
ออกจากระบบ โดยส่วนตัว 
มองว่าค่อนข้างยุ่งยาก อยากให้
ใช้เลขรหัสของโรงงานแบบเก่า 
เน่ืองจากสะดวกต่อการใช้งาน
มากกว่า 

ระบบ i-industry เป็นระบบท่ีถูก
พัฒนาให้สามารถใช้เป็นระบบกลาง
สำหรับทุกหน่วยงานภายใต้กระทรวง
อุตสาหกรรม ผู้ท่ีเข้าใช้งานจึงมี 
ความหลากหลายไม่จำกัดเฉพาะ 
ผู้ประกอบกิจการโรงงาน แต่ยังรวม 
ไปถึงสถานประกอบการท่ีไม่เป็น
โรงงาน เช่น SMEs เหมืองแร่ และ
บุคคลท่ัวไป ตลอดจนการขอรับรอง
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม หรือ
การขออนุญาตอ่ืนๆ จึงมีความจำเป็น 
ต้องออกแบบระบบให้รองรับการใช้
งานท่ีคลอบคลุมกับผู้ใช้งานทุกกลุ่ม 
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 เอกชน เห็นด้วย ควรปรับปรุงระบบ isingle 
form ให้ใช้งานได้ดีก่อนใช้งาน
จริง เพราะอาจทำให้ต้อง
ประกาศเล่ือนส่งรายงานรอบปี 
ออกไปอีกเป็นคร้ังท่ี 2 

กระทรวงอุตสาหกรรมมีการปรับปรุง
ระบบเพ่ือตอบสนองการใช้งานของ 
ทุกภาคส่วนอยู่ตลอดเวลา  

 เอกชน เห็นด้วย ควรจัดการระบบให้เรียบร้อย
ก่อนท่ีจะ ประกาศบังคับใช้งาน
จริง หากระบบยังใช้งานได้ไม่ดี 
อาจต้องประกาศเล่ือนส่ง
รายงานอีกเป็นคร้ังท่ี 2 

กระทรวงอุตสาหกรรมมีการปรับปรุง
ระบบเพ่ือตอบสนองการใช้งานของ 
ทุกภาคส่วนอยู่ตลอดเวลา 

 เอกชน เห็นด้วย เน่ืองจาก คาดว่าระบบการ
รายงานข้อมูลกลางของ
กระทรวงอุตสาหกรรม  
ยังไม่สมบูรณ์เพียงพอท่ีจะให้
ผู้ประกอบการรายงานผ่าน
ระบบดังกล่าวได้ครบถ้วน  
จึงควรเล่ือนกำหนดการส่งการ
รายงาน สก.3 ประจำปี 2565 
ออกไปจนกว่าระบบจะพร้อม 
100% หรืออย่างน้อยหลังจาก 
31 สิงหาคม 2566 

ระยะเวลาท่ีกำหนดเป็นระยะเวลา 
ท่ีเหมาะสมท่ีผู้ประกอบกิจการโรงงาน
ท่ียังไม่ได้รายงาน สามารถดำเนินการ
ได้ทันเวลา  

 สำนักงาน
อุตสาหกรรม
จังหวัดสระบุรี 

เห็นด้วย เน่ืองจากระบบยังไม่สมบูรณ์ 
ผู้ประกอบการยังไม่ค่อยเข้าใจ
ในระบบใหม่ เห็นควรให้ขยาย
ระยะเวลาตามประกาศ 

กระทรวงอุตสาหกรรมมีการปรับปรุง
ระบบเพ่ือตอบสนองการใช้งานของ 
ทุกภาคส่วนอยู่ตลอดเวลา 

 สำนักงาน
อุตสาหกรรม
จังหวัดสระบุรี 

เห็นด้วย เน่ืองจากระบบยังไม่เสถียร  
จึงมีผู้ประกอบการหลายราย 
ยังลงข้อมูลไม่ได้ 

กระทรวงอุตสาหกรรมมีการปรับปรุง
ระบบเพ่ือตอบสนองการใช้งานของ 
ทุกภาคส่วนอยู่ตลอดเวลา 

 สำนักงาน
อุตสาหกรรม
จังหวัดสระบุรี 

เห็นด้วย เน่ืองจากระบบในการรายงาน 
ยังไม่สมบูรณ์ มีการปิดระบบ
แก้ไข ผู้ประกอบการยังไม่เข้าใจ
ในระบบการรายงาน เห็นควรให้
มีการขยายระยะเวลาตาม
ประกาศ 

กระทรวงอุตสาหกรรมมีการปรับปรุง
ระบบเพ่ือตอบสนองการใช้งานของ 
ทุกภาคส่วนอยู่ตลอดเวลา 

 เอกชน ไม่เห็น
ด้วย 

1.ท่านควรขยายเวลาการ
ประกาศของกฎหมายปี 2566 
ออกไปก่อน (เดิมจะบังคับใช้ 1 

1) ระยะเวลาท่ีประกาศ อก. เร่ืองการ
จัดการส่ิงปฏิกูลหรือวัสดุท่ีไม่ใช้แล้ว 
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พฤศจิกายน 2566) จนกว่า
ระบบการรายงานทาง
อิเล็กทรอนิกส์ของท่านจะเสถียร 
(ผู้ประกอบการเดือดร้อนจาก 
ข้อน้ีมาก) และ จนกว่าท่านจะมี
การช้ีแจงวิธีการรวมถึงกฎหมาย
ลูกออกมาให้พร้อมกว่าน้ีก่อน 
ปัจจุบันยังมีข้อสงสัยมากมาย  
ท่ียังไม่ได้รับคำตอบ 
ผู้ประกอบการทำงานลำบาก 
และ เดือดร้อนมาก  
2.จนกว่าการช้ีแจง การตอบ
คำถาม การซัพพอร์ตจาก
เจ้าหน้าท่ีจะเสร็จสมบูรณ์ ท่าน
ไม่ควรรีบออกประกาศ เพราะ
ปัจจุบัน ผู้ประกอบการแทบ
ไม่ได้รับคำตอบหรือความชัดเจน
อะไรเลยในการสอบถาม
เจ้าหน้าท่ี เพราะเม่ือหากท่าน
ประกาศกฎหมายออกมาแล้ว 
คาดว่าปัญหาเหล่าน้ีจะตามมา
อย่างแน่นอน  
3.ถึงแม้ท่านจะมีการอบรม แต่
ท่านสังเกตุหรือไม่ ว่าการตอบ
คำถามของเจ้าหน้าท่ี แทบตอบ
ประเด็นข้อสงสัยในหลายๆข้อ 
ยังไม่ได้เลย น่ันจึงเป็นข้อพิสูจน์
หรือไม่ ว่าแม้แต่เจ้าหน้าท่ี ยังไม่
สามารถบริการความรู้ 
ความเข้าใจให้แก่ผู้ประกอบการ
ได้เลย ดังน้ันแล้ว ท่านควร
อบรมทำความรู้ความเข้าใจกับ
เจ้าหน้าท่ีของท่านก่อนหรือไม่ 
เพ่ือท่ีเจ้าหน้าท่ีของท่านพร้อม
บริการด้านข้อมูลได้มากกว่าน้ี
ก่อนจจะทำการออกประกาศ
ออกมา  

พ.ศ .2566 มีผลใช้บังคับน้ัน เป็น
ระยะเวลาท่ีเหมาะสมสำหรับ 
ผู้ประกอบกิจการโรงงานแล้ว  
อย่างไรก็ตามกระทรวงอุตสาหกรรม 
มีการปรับปรุงระบบเพ่ือตอบสนอง
การใช้งานของทุกภาคส่วน 
อยู่ตลอดเวลา อีกท้ังกฎหมายลำดับ
รองต่างๆ อยู่ระหว่างการดำเนินการ 
ซ่ึงต้องอาศัยฐานอำนาจในหลายๆ 
ประเด็นจาก ประกาศ อก. เร่ืองการ
จัดการส่ิงปฏิกูลหรือวัสดุท่ีไม่ใช้แล้ว 
พ.ศ. 2566  
2) หากมีข้อสงสัยเก่ียวกับประกาศ 
อก. เร่ืองการจัดการส่ิงปฏิกูลหรือ 
วัสดุท่ีไม่ใช้แล้ว พ.ศ. 2566 สามารถ
สอบถามโดยตรงได้ท่ีกองบริหาร
จัดการกากอุตสาหกรรม  
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การสอบถามผ่านส่ือออนไลน์
ไม่ได้รับการช้ีแจง ไม่มีเจ้าหน้าท่ี
ตอบ โทรไปก็ไม่สามารถ 
ติดต่อได้ รบกวนพิจารณา 
ขอบพระคุณอย่างย่ิง 

 เอกชน เห็นด้วย เน่ืองจากท่ีได้ติดตามความ
เคล่ือนไหวในการประกาศใช้
กฎหมายใหม่ได้ติดตามการ
อบรมและวิธีในการทำมาตลอด
ค่ะ ซ่ึงในส่วนให้กรอกข้อมูล
กลางในส่วนรง.8 พบว่า 
เพ่ิงปรับปรุงระบบและให้ทำ
รายการออนไลน์ในส่วนน้ีก่อน
ถึงมาในพาทของเสียได้ซ่ึงก่อน
หน้าน้ีจะเป็นแถบแค่ให้รายงาน
ในส่วนของเสียรายเดือนWPและ
ของเสียรายปีWG จึงเห็นว่า
ระยะเวลาในการท่ีให้เข้าไป
ดำเนินการในส่วนน้ีน้อยเกินไป
ค่ะ และอาจจะใหม่สำหรับ 
บางท่านท่ีไม่ได้กรอกในส่วน 
รง.8 แต่เดิมอยู่แล้ว แล้วต้องมา
ดำเนินการแทนเพียงเพราะมี
หัวข้อท่ีเก่ียวข้อง และอีกอย่าง
ในการอบรมก็มีแจ้งว่าสก.3               
ท่ีรายงานแล้วปี 65 ไม่ต้อง
รายงานแต่พอโรงงานอ่ืนๆท่ียัง
ไม่ได้รายงานสก.3 แล้วต้องมา
รายงานในระบบใหม่แทน 
กลายเป็นทุกคนต้องกลายมา
รายงานกันหมด ทำให้คนท่ี
รายงานแล้วเกิดความสับสนและ
มีเวลาในการทำกระช้ันชิด
เกินไป อยากให้ช่วยพิจารณาอีก
คร้ังค่ะ ขอบคุณค่ะ 

การรายงานข้อมูลวัตถุดิบ ผลิตภัณฑ์ 
และอ่ืน ๆ จะเป็นประโยชน์อย่างย่ิงใน
การนำไปใช้วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูล
ต่างๆ ในหลากหลายมิติ เช่น  
การประเมินกากอุตสาหกรรมต่อหน่วย
ผลิตภัณฑ์ เพ่ือวางแผนการจัดการ 
กากอุตสาหกรรมให้เกิดประโยชน์และ
มีศักยภาพสูงสุด 

 ประชนชน เห็นด้วย เห็นด้วยแต่ช่วยทำความเข้าใจ
กับผู้ใช้งานด้วยค่ะ และก่อนท่ี
จะมีกฎหมายมาบังคับใช้ควรจะ

ระบบ i-industry เป็นระบบท่ีถูก
พัฒนาให้สามารถใช้เป็นระบบกลาง
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พิจารณาความเป็นจริงด้วย 
ขอให้พัฒนาไปเร่ือยๆ ค่ะ 
เร่ืองราวดีๆจะต้องมีปัญหาก่อน
แน่นอน แต่ท่ีไม่เห็นด้วยคือ 
การนำข้อมูลของบุคคลมาใช้
งานกรอกข้อมูลของบริษัท 
ซ่ึงไม่น่านำมาลงข้อมูลค่ะ 

สำหรับทุกหน่วยงานภายใต้กระทรวง
อุตสาหกรรม ผู้ท่ีเข้าใช้งาน 
จึงมีความหลากหลายไม่จำกัดเฉพาะ 
ผู้ประกอบกิจการโรงงาน  
แต่ยังรวมไปถึงสถานประกอบการ 
ท่ีไม่เป็นโรงงาน เช่น SMEs  
เหมืองแร่ และบุคคลท่ัวไป ตลอดจน 
การขอรับรองมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม หรือ 
การขออนุญาตอ่ืนๆ จึงมีความจำเป็น 
ต้องออกแบบระบบให้รองรับการใช้
งานท่ีคลอบคลุมกับผู้ใช้งานทุกกลุ่ม 

 เอกชน ไม่เห็น
ด้วย 

จากการประกาศให้เข้ามาใช้ 
การกรอกข้อมูลผ่าน 
iSingleForm น้ัน ระบบ 
ยังไม่สมบรูณ์ ไม่สามารถเข้าใช้
งานได้ ตัวเลือกผลิตภัณฑ์ 
ไม่ครอบคลุมกับตัวโรงงาน  
ทางตัวโรงงานเองพร้อม 
จะปฎิบัติตาม เเต่กรอบ
ระยะเวลาส้ันเกินไป อยากให้
ขยายระยะเวลาในการขอเข้าใช้
เเละกรอกข้อมูลค่ะ 

รับทราบปัญหา และจะเร่งดำเนินการ
นำประเด็นดังกล่าวไปพิจารณา
ปรับปรุงต่อไป 

 ประชาชน เห็นด้วย เน่ืองจากระบบยังไม่พร้อม 
ใช้งาน ก็ควรท่ีจะขยายในส่วน
ของ WP ด้วย หากจะบังคับใช้
ควรให้มีการทดลองใช้งานก่อน 
ดังน้ัน กม. ฉบับน้ี ควรจะขยาย
ในส่วนของ WP ด้วยค่ะ 

ระยะเวลาท่ีประกาศ อก. เร่ือง 
การจัดการส่ิงปฏิกูลหรือวัสดุ 
ท่ีไม่ใช้แล้ว พ.ศ .2566 มีผลใช้บังคับ
น้ัน เป็นระยะเวลาท่ีเหมาะสมสำหรับ 
ผู้ประกอบกิจการโรงงานแล้ว อย่างไร
ก็ตามกระทรวงอุตสาหกรรม 
มีการปรับปรุงระบบเพ่ือตอบสนอง
การใช้งานของทุกภาคส่วน 
อยู่ตลอดเวลา 

 เอกชน เห็นด้วย อยากให้เพ่ิมเวลาในการกรอก
ข้อมูล คือเข้าใจว่าอยากให้
สถานประกอบการรีบๆกรอก 
แต่รบกวนตรวจสอบระบบ 
ด้วยว่า เสถียรพอท่ีจะให้ 
สถานประกอบการใช้แล้ว 

รับทราบปัญหา และจะเร่งดำเนินการ
นำประเด็นดังกล่าวไปพิจารณา
ปรับปรุงต่อไป อย่างไรก็ตามกระทรวง
อุตสาหกรรมมีการปรับปรุงระบบเพ่ือ
ตอบสนองการใช้งานของทุกภาคส่วน
อยู่ตลอดเวลา 
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หรือยัง หากก็ให้ทยอยแยกเป็น
ประเภทของโรงงานจะดีกว่า 
(เข้าไปกรอกแล้ว และติดปัญหา
แต่เม่ือติดต่อไปช่องทาง
แก้ปัญหาท่ีได้มา กลับไม่มีคน
ตอบ ไม่มีคนรับสาย รบกวน
แก้ปัญหาด้วยนะครับ) 

 หน่วยงาน
ราชการ 

ไม่เห็น
ด้วย 

เปล่ียนไปเปล่ียนมา จะทำให้
กระทรวงอุตสาหกรรมไม่มี 
ความน่าเช่ือถือ ตอนออก
กฎหมาย ทำไมไม่พิจารณา 
ให้รอบคอบ กฎหมายมันออก
ง่ายมากเหรอ หากปีน้ีจะ
ดำเนินคดี มันก็น้อยลงกว่า 
ปีท่ีแล้ว ปีท่ีแล้วดำเนินคดี 
ข้อเสียมีมาก แต่มันก็มีข้อดี  
คือ เจ้าหน้าท่ีได้รู้จักโรงงาน 
และการรายงานกากเยอะข้ึน
มาก โรงงานท่ีต้องดำเนินคดี 
มีน้อยลงมาก หากมีการ
ดำเนินคดีต่อไปเร่ือย ๆ              
ทุกปี ผปก.จะมีความต่ืนตัวและ
รายงานกากเยอะและคาดว่า
น่าจะรายงานเป็นประจำทุกปี 

การรายงานในส่วนท่ีเพ่ิมเติมจากเร่ือง
กากอุตสาหกรรมน้ัน เป็นการรายงาน
ตามกฎกระทรวง พ.ศ. ... กำหนดให้
โรงงานลำดับท่ี 1 – 90 รายงาน
สถานะการผลิต/ปัจจัยการผลิตของ
โรงงานอยู่แล้ว ซ่ึงปัจจุบันจะได้มีการ
แก้ไขกฎกระทรวงดังกล่าวกำหนดให้
โรงงานทุกลำดับรายงานผ่านระบบ
การรายงานข้อมูลกลางของกระทรวง
อุตสาหกรรม (i-Industry) รวมท้ัง
ปรับปรุงรายละเอียดและจำนวนข้อมูล
ให้เหมาะสมเพ่ือไม่ให้เกิดภาระกับ
ผู้ประกอบการมากเกินควรในการ
กรอกข้อมูลลงในแบบรายงาน 
(iSingleForm) การรายงานข้อมูล
วัตถุดิบ ผลิตภัณฑ์ และอ่ืน ๆ จะเป็น
ประโยชน์อย่างย่ิงในการนำไปใช้
วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลต่างๆ  
ในหลากหลายมิติ เช่น  
การประเมินกากอุตสาหกรรมต่อ 
หน่วยผลิตภัณฑ์ เพ่ือวางแผนการ
จัดการกากอุตสาหกรรมให้เกิด
ประโยชน์และมีศักยภาพสูงสุด 

 ประชาชน ไม่เห็น
ด้วย 

ถ้าจะขยายของ WG เน่ืองจาก
ระบบไม่พร้อมใช้งาน ก็ควรจะ
ขยายในส่วนของ WP ด้วย  
ซ่ึงหากจะบับคับใช้ ก็ควรจะให้มี
การทดลองใช้งานก่อน ดังน้ัน 
กม. ฉบับน้ี ก็ควรจะขยายในส่ง
ของ WP ด้วย 

ระยะเวลาท่ีประกาศ อก. เร่ืองการ
จัดการส่ิงปฏิกูลหรือวัสดุท่ีไม่ใช้แล้ว 
พ.ศ .2566 มีผลใช้บังคับน้ัน เป็น
ระยะเวลาท่ีเหมาะสมสำหรับ 
ผู้ประกอบกิจการโรงงานแล้ว อย่างไร
ก็ตามกระทรวงอุตสาหกรรมมีการ
ปรับปรุงระบบเพ่ือตอบสนองการใช้
งานของทุกภาคส่วนอยู่ตลอดเวลา 
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 เอกชน เห็นด้วย ขยายระยะเวลาการส่งรายงาน 
ก็ดีค่ะ แต่มันต้องขยายทุกส่วน             
สิคะ ท้ัง wg และ wp เพราะ
ระบบน้ันไม่พร้อมใช้จริงๆ               
ความจริงรีบบังคับใช้ กม.เกินไป 
ควรให้มีการทดลองใช้ก่อน 

ระยะเวลาท่ีประกาศ อก. เร่ือง 
การจัดการส่ิงปฏิกูลหรือวัสดุท่ี 
ไม่ใช้แล้ว พ.ศ .2566 มีผลใช้บังคับ
น้ัน เป็นระยะเวลาท่ีเหมาะสมสำหรับ 
ผู้ประกอบกิจการโรงงานแล้ว อย่างไร
ก็ตามกระทรวงอุตสาหกรรมมีการ
ปรับปรุงระบบเพ่ือตอบสนองการใช้
งานของทุกภาคส่วนอยู่ตลอดเวลา 

 เอกชน เห็นด้วย ควรจะเพ่ิมเติมขยายในส่วน 
ของ WP ด้วย ซ่ึงควรเปิด 
ให้มีการทดลองใช้งานระบบ
ก่อนล่วงหน้า 1-2 เดือนก่อน
บังคับใช้ 

ระยะเวลาท่ีประกาศ อก. เร่ือง 
การจัดการส่ิงปฏิกูลหรือวัสดุท่ี 
ไม่ใช้แล้ว พ.ศ .2566 มีผลใช้บังคับ
น้ัน เป็นระยะเวลาท่ีเหมาะสมสำหรับ 
ผู้ประกอบกิจการโรงงานแล้ว อย่างไร
ก็ตามกระทรวงอุตสาหกรรมมีการ
ปรับปรุงระบบเพ่ือตอบสนองการใช้
งานของทุกภาคส่วนอยู่ตลอดเวลา 

 เอกชน เห็นด้วย ควรเพ่ิมเติมมการขยาย
ระยะเวลาบังคับใช้ของ WP 
ด้วย เน่ืองจากระบบการรายงาน 
ยังไม่ได้เปิดให้ทดลองใช้งาน 
ควรเปิดให้มีการทดลองใช้งาน
ซัก 1-2 เดือนก่อน แล้วค่อยมี
การบังคับใช้ 

ระยะเวลาท่ีประกาศ อก. เร่ือง 
การจัดการส่ิงปฏิกูลหรือวัสดุท่ี 
ไม่ใช้แล้ว พ.ศ .2566 มีผลใช้บังคับ
น้ัน เป็นระยะเวลาท่ีเหมาะสมสำหรับ 
ผู้ประกอบกิจการโรงงานแล้ว อย่างไร
ก็ตามกระทรวงอุตสาหกรรมมีการ
ปรับปรุงระบบเพ่ือตอบสนองการใช้
งานของทุกภาคส่วนอยู่ตลอดเวลา 

 เอกชน เห็นด้วย เน่ืองจากปัญหาเข้าระบบในการ
รายงานแบบใหม่แต่ละ
บริษัทเอกชนได้รับข้อมูลในการ
กรอกแบบเอกสารท่ีไม่ชัดเจน
และไม่มีการเปิดอบรมจากทาง
ภาคอุตสาหกรรมท่ีถูกต้อง                
จึงขอให้เล่ือนกำหนดการ
รายงานออกไป 
เพ่ือทำความเข้าใจต่อ
ภาคเอกชนท่ีต้องจัดทำรายงาน
ใหม่มากข้ึนเผ่ือมีข้อสงสัย 
 

ระยะเวลาท่ีประกาศ อก. เร่ือง 
การจัดการส่ิงปฏิกูลหรือวัสดุท่ี 
ไม่ใช้แล้ว พ.ศ .2566 มีผลใช้บังคับ
น้ัน เป็นระยะเวลาท่ีเหมาะสมสำหรับ 
ผู้ประกอบกิจการโรงงานแล้ว อย่างไร
ก็ตามกระทรวงอุตสาหกรรมมีการ
ปรับปรุงระบบเพ่ือตอบสนอง 
การใช้งานของทุกภาคส่วนอยู่
ตลอดเวลา 



 

 

ลำดับ
ท่ี 

หน่วยงาน ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ 
คำช้ีแจงเหตุผลรายประเด็น 

ของผู้เสนอร่าง 

 เอกชน เห็นด้วย การเปล่ียนแปลงกฎหมายใหม่
และระบบใหม่ๆ ควรให้เวลา 
ในการดำเนินการอย่างน้อย  
3 เดือน เพราะผู้ประกอบการ
ต้องการเวลาในการ 
ทำความเข้าใจ จัดเตรียมข้อมูล 
และดำเนินการด้วยคะ แต่ละคน
เข้าใจได้ไม่เหมือนกันคะ และ
ระบบต้องพร้อมรองรับ 
การทำงานคะ ตอนน้ีระบบ 
iSingleForm ล่มท้ังกลางวัน
กลางคืน ลูกค้าโทรมาสอบถาม
มากคะ ข้อมูลทาง
ผู้ประกอบการพร้อมกรอกคะ 
แต่ระบบไม่พร้อม อีกท้ัง TSIC 
ผลิตภัณฑ์ไม่ครอบคลุมกิจการ 
ท่ีดำเนินการอยู่ในปัจจุบันคะ 
ต้องรอทางสำนักงานเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรมดำเนินการเปิด 
TSIC ผลิตภัณฑ์เพ่ิมให้คะ 

กระทรวงอุตสาหกรรมมีการปรับปรุง
ระบบเพ่ือตอบสนองการใช้งานของ 
ทุกภาคส่วนอยู่ตลอดเวลา 

 หน่วยงาน
ราชการ 

เห็นด้วย ควรเพ่ิมช่องทางการรายงาน
ด้วยเอกสารในกรณีฉุกเฉิน เช่น 
ระบบอิเล็กทรอนิกส์มีปัญหาโดย
พิจารณาจากความจำเป็นของ
ผู้ประกอบการแต่ละราย 

การให้รายงานผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ เป็นการดำเนินการ 
ให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล 
เพ่ือให้ประเทศประเทศพัฒนาเข้าสู่
รัฐบาลดิจิทัล  

 เอกชน เห็นด้วย การเพ่ิมช่องทางทาง 
electronic เป็นเร่ืองดี แต่ไม่ดี
ถ้าจะบังคับใช้ 100% โดยท่ี
ระบบยังไม่เสถียรเพียงพอ เช่น 
แบบฟอร์มยังไม่ชัดเจน 
เซิร์ฟเวอร์รับปริมาณการใช้งาน
ไม่พอ (ขนาดระบบแสดงความ
คิดเห็นยังทำมาไม่ดี ช่องท่ีอยู่กับ 
email ไม่มี* บังคับแต่พอไม่
กรอกกลับส่งความคิดเห็นไม่ได้ 
และต้องกรอกข้อมูลใหม่ท้ังหมด
ด้วย) 

กระทรวงอุตสาหกรรมมีการปรับปรุง
ระบบเพ่ือตอบสนองการใช้งานของ 
ทุกภาคส่วนอยู่ตลอดเวลา 



 

 

ลำดับ
ท่ี 

หน่วยงาน ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ 
คำช้ีแจงเหตุผลรายประเด็น 

ของผู้เสนอร่าง 

 เอกชน ไม่เห็น
ด้วย 

ระบบ isingleform ยังออกแบบ
มาไม่ดีพอ อีกท้ังยังไม่สามารถ
รับปริมาณการใช้งานจริงได้ 
(เว็บล่มแทบจะตลอดเวลา) 

กระทรวงอุตสาหกรรมมีการปรับปรุง
ระบบเพ่ือตอบสนองการใช้งานของ 
ทุกภาคส่วนอยู่ตลอดเวลา 

 


